

**PHẦN ĐẦU THỰC HIỆN...**

(Tiếp theo trang 1)

cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế, yếu kém.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quan triệt thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các ngành, các

địa phương rà soát lại để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đặt ra từ đầu năm, phấn đấu từ nay đến cuối năm tối thiểu phải đạt được mục tiêu đề ra. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần tiếp tục tập trung bao vây, dập dịch tiến tới công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi trên phạm vi toàn tỉnh. Việc thực hiện tái đàn phải tuân thủ theo quy định của trung ương và khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Song song với việc bảo vệ đàn lợn khỏe mạnh và tìm đầu ra cho đàn lợn đến kỳ xuất bán, cần tập trung phát triển các loại vật nuôi thay thế, nhất là con vật

nuôi có chu kỳ sinh sản, xuất bán ngắn như: gia cầm, thủy sản để bù đắp sản lượng thịt lợn bị thiếu hụt. Tập trung thực hiện tốt quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề án của UBND tỉnh về phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết. Thay đổi phương thức chăn nuôi, khuyến khích chăn nuôi quy mô lớn, áp dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi góp phần bảo vệ môi trường. Quán triệt, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống lụt, bão, có kịch bản, phương án phòng, chống siêu bão để đề phòng thiên tai xảy ra. Tập trung quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao và ưu tiên các doanh nghiệp trong

nước đầu tư, đối với thu hút đầu tư bên ngoài cần gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Luật Đầu tư công, bảo đảm tiến độ các công trình, chất lượng các dự án. Thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư theo kế hoạch. Tập trung thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách. Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội. Đẩy mạnh phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hóa, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối

với người có công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Tăng cường đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Phát huy tốt vai trò tự quản trong nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện nghiêm việc tình hình biên chế, tinh gọn bộ máy. Các ngành, các địa phương phải thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

**QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 10...**

(Tiếp theo trang 1)

tích cực trong xã hội. Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sơ hở của chính sách, pháp luật... sách nhiễu, gây phiền hà, thậm chí tiêu cực, tham nhũng khi thực hiện hoạt động công vụ, gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, cần trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN và có những biện pháp, nội dung chỉ đạo quyết liệt, mang tính đột phá; để cao tính kỷ luật, kỷ cương về tinh thần phục vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thể hiện thái độ cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi những tiêu cực, tham nhũng.

kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Việc phổ biến, quán triệt rộng rãi Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phó Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố

tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian,

đưa ra lộ trình giải quyết. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp; công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử, tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong PCTN; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

**Công an huyện Đông Hưng với mô hình "3 xây"**

Thông qua mô hình dân vận khéo "3 xây", cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Hưng đã khắc phục khó khăn, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện tiếp và giải quyết thủ tục cho người dân.

Đi 4 cây số để lên Công an huyện Đông Hưng làm căn cước công dân, bà Trần Thị Hải (xã Phú Lương) và con dâu lo sợ sẽ mất nhiều thời gian. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 30 phút với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện, mẹ con bà Hải đã hoàn tất các thủ tục. Bà Hải cho biết: Chứng minh nhân dân của con dâu tôi bị mờ số và hết hạn sử dụng nên phải đi làm mới căn cước công dân. Do chưa làm bao giờ nên hồ sơ còn thiếu một số giấy tờ, trong đó có giấy giới thiệu của xã, mà con dâu tôi quê tận Nghệ An. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã tiếp đón nhiệt tình, tư vấn chu đáo, tạo điều kiện cho mẹ con tôi bổ sung giấy tờ còn thiếu sau.

Đúng ngày hẹn, ông Hoàng Văn Diệp (xã Bạch Đằng) lên Công an huyện Đông Hưng để lấy căn cước công dân cho cậu con trai năm nay lên lớp 9. Ông Diệp cho biết: Cả lần đi làm và lần đi lấy kết quả, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện đều tiếp và giải quyết thủ tục nhanh gọn với thái độ hòa nhã, ân cần, trả hồ sơ đúng hẹn.

Dù khối lượng công việc nhiều, lực lượng mỏng (cả Đội chỉ có 12 cán bộ, chiến sĩ) trong khi thời gian để giải quyết hồ sơ, thủ tục ngày càng rút ngắn nhưng với phương châm không để người dân phải mất thời gian, công sức đi lại, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Đông Hưng đã luân phiên trực, làm việc đến 22 - 23 giờ để ngày mai có hồ sơ trả đúng hẹn cho người dân. Đây chính là một trong những tiêu chí mà nhà, ân cần, trả hồ sơ đúng hẹn.

Điểm hình như thời gian vừa qua, để hàng nghìn học sinh có căn cước công dân chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi THPT quốc gia, Đội phải làm việc cả thứ bảy, chủ nhật đúng theo phương châm "Hết việc chứ không hết giờ". Dù lực lượng mỏng, công việc nhiều song cán bộ, chiến sĩ vẫn thường xuyên xuống địa bàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức tư pháp, pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng...

cho nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Tuy thời gian thực hiện chưa nhiều song mô hình dân vận khéo "3 xây" đã tạo ra hiệu ứng lớn. Mô hình không dừng lại ở Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội mà đã được các đội nghiệp vụ của Công an huyện Đông Hưng cùng thực hiện. Nhờ đó, niềm tin của nhân dân với cán bộ, chiến sĩ công an được nâng lên. Nhân dân tích cực phối hợp cùng lực lượng công an huyện xóa nhiều điểm nóng về trật tự xã hội, trả lại sự bình yên cho nhiều làng quê. Đại úy Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Phong trào thi đua dân vận khéo, đặc biệt là mô hình "3 xây" đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là phòng, chống tội phạm về ma túy, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Như Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, từ nguồn tin của nhân dân đã tập trung xử lý một số đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy.

**Phổ biến pháp luật an toàn giao thông**

Sáng ngày 27/6, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu, bia khi làm nhiệm vụ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh ủy về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực cơ quan, đơn vị và không uống rượu, bia trước khi lái xe; nguyên nhân chính của một số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh...

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đó thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia, chất có cồn khác trong thời gian làm nhiệm vụ, đặc biệt là không sử dụng rượu, bia, chất có cồn khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẦU GIÁ TÀI SẢN**

**1. Tên của doanh nghiệp đầu giá tài sản thành lập chi nhánh:**  
 Công ty đầu giá hợp danh đại thành công Sài Gòn  
 Địa chỉ trụ sở: 43/34 (tầng trệt) đường HT27, khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.  
 Điện thoại: 0933.916.999

**2. Tên của chi nhánh doanh nghiệp đầu giá tài sản:**  
**CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH ĐẠI THÀNH CÔNG SÀI GÒN - CHI NHÁNH THÁI BÌNH**  
 Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 22, ngõ 53, đường Ngô Văn Sở, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.  
 Điện thoại: 0902.348.983

**3. Trưởng chi nhánh:**  
 Họ và tên: **Ngô Ngọc Lung** Nam/nữ: Nam  
 Sinh ngày 14/02/1962  
 Chứng minh nhân dân số: 022759741 Ngày cấp: 22/5/2006  
 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.  
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A1/38, đường 27/3, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.  
 Chứng chỉ hành nghề đầu giá tài sản: 1513/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 21/7/2016.  
 Thẻ đầu giá viên số: 168/ĐGV do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/3/2019.

**SỞ TƯ PHÁP THÁI BÌNH**

**Truyền thông công tác dân số trong tình hình mới**

Chiều ngày 27/6, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với UBND xã Đoàn Hùng (Hưng Hà) tổ chức hội nghị truyền thông công tác dân số trong tình hình mới và truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho nam giới.

Tham gia hội nghị, 150 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã được phổ biến nội dung Nghị quyết

số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu của Nghị quyết nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số; vấn đề về duy trì mức sinh thay thế, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; những thách thức, giải pháp nhằm thực hiện

tốt công tác dân số trong giai đoạn hiện nay... Cũng tại hội nghị, các hội viên nam hội cựu chiến binh, hội nông dân của xã được truyền đạt các kiến thức về chăm sóc sức khỏe nam giới, cách phòng một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi: tim mạch, cao huyết áp, xương khớp, tiểu đường...